



กรมฯ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “การติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา” ณ จังหวัดอุบลราชธานี



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ นายรณวิทธิ ปริยฉัตรตระกูล กรรมการ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการ รวมถึงคณะทำงาน ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล ๔ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายเสรี ตุ่มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรันดร์ สมมุติ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี และคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยที่จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาทั้ง ๖ แห่ง (นายชาติรี พิบูลมณฑา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นางชญัญญา จันทร์ทา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร นายอนิรุทธิ์ เหมะจุลิน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี นายลำปาง พันธุ์เพชร ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น) และผู้แทนจากโรงเรียนที่ร่วมจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีทั้ง ๑๔ แห่ง



ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคต เป็นกรณีศึกษา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นางสาวจิราภรณ์ ว่องไว ผอ.โรงเรียนศรีแสงธรรม พระปัญญาวิชโมลี ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรม และคณะ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของโรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี



จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการได้เดินทางไปลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายวรเชษฐ์ หมัดอะตัม ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีศึกษาการจัดการศึกษากับการพัฒนากีฬาของชาติ ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการดำเนินการของโรงเรียน ที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

